
รายงานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบที่ 2/2566) 

วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 

และผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Meeting 
............................................. 

ผู้มาประชุม 
1. นายเชิงชาญ  พ่ึงเจียม   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. นายวีระศักดิ์  กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
4. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นางสาวสุภาณ ี เอ้ือเบญจพล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6. นางสาวจรรยา เล่นวารี   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นางลาวัลย ์  นาคช านาญ  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
8. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที 
9. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
10. นางลาวัลย ์  นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
11. นางสาวสุมาล ี รงค์ทอง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
12. นางสาวกรรณิการ์ เถื่อนสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
13. นางสาวมาลิน ี เดชวิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นายณัฐพงษ์  ทองเฟ่ือง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นางสาวกนกวรรณ เทศทอง   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
16. นางสาวกมลวรรณ เดชบุตร   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นายพลวัต  ระย้าแก้ว  นักวิชาการสัตวบาล 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting   
1. ผู้แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 
2. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
3. ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 
2. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
 

/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเชิงชาญ  พึ่งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : การประขุม DLD_C เป็นการประชุมครั้งที่ 

1/2566 ในรอบท่ี 2/2566 จึงขอชี้แจงแนวทางในการด าเนินการตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อน
นโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) รอบที่ 2/2566  ทางกรมปศุสัตว์ได้มีการปรับปรุงค่า
เป้าหมาย และรายละเอียดการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดขึ้นใหม่ ในรอบ 2/2566 ดังนี้  

1. ความส าเร็จในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ด้านการผลิตสัตว์ 
2. ความส าเร็จในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ การเฝ้าระวังและ

ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ 
3. ความส าเร็จในการบูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ  

และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

มติที่ประชุม   รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 การด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระท าผิด
กฎหมายด้านปศุสัตว์ 
 นายวีระศักดิ์ กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : วันที่ 4 เมษายน 
2566 เวลา 08.30 น. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับด่านกักกัน
สัตว์เพชรบุรี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
ด าเนินการส ารวจปริมารเนื้อสุกร ณ บริษัทโชคนาวีห้องเย็น จ ากัด และเบทาโกร ช็อป อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือป้องกันการลักลอบน าเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย โดยตรวจปริมาณและการรับรอง 
รวมทั้งตรวจประเมินรับรอง(ต่ออายุ) สถานที่พักซากสัตว์ และตรวจสอบปริมาณเนื้อสุกร แหล่งที่มาของเนื้อสุกร
และใบอนุญาตเคลื่อนย้าย พร้อมให้ค าแนะน าการด าเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และทางส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสงคราม ต้องขอขอบคุณทางด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ที่ให้ความร่วมมือในการลงพ้ืนที่ตรวจในครั้งนี้  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

  
 

/3.2 การเฝ้าระวัง... 
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 3.2 การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ กับสถานที่ค้าปลีก ค้าส่งซาก
สัตว์ และห้องเย็น 
 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี จากการตรวจสอบยัง ไม่พบการกระท าความผิด         
จ านวน 2 ร้าน โดยสินค้าส่วนใหญ่ของเบทาโกร ช็อป ซึ่งทางมีสต็อกห้องเย็น จึงได้ขอตรวจสอบ พบว่ามีเอกสาร
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และการตรวจสอบร้านค้าปลีก-ส่ง จ านวน 9 ร้าน ซึ่งบางร้านมีเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วน 
ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ค าแนะน าให้กับทางร้าน โดยได้รับความร่วมมือจากส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามในการลงพ้ืนที่ตรวจในครั้งนี้ และได้มีการก าหนดแผนในการตรวจอีกครั้งในเดือน
พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีลงพื้นที่ร่วมตรวจ เมื่อก าหนดวันที่ ที่ชัดเจนขอ
ประสานไปอีกครั้ง  และต้องขอขอบคุณด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีอีกครั้ง 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ส่วนแผงกรง
ประกอบขออนุญาตทางด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ไว้ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามก่อน เพ่ือไว้ใช้
ปฏิบัติงานด้านกักสัตว์ต่อไป  
 ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี : ยินดีให้ความร่วมมือ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

    
 

 3.4 GI (Geographical Indication) 
 นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม ยังไม่มีสินค้าที่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) GI 
ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตสินค้า GI ด้านปศุสัตว์ ซึ่งตัวสินค้า GI (Geographical Indication) หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ
เป็นสินค้าที่ผลิตเฉพาะเจาะจงกึ่ยวกับคุณภาพหรือสินค้าที่ผลิตชนิดนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ส้มโ อนครชัยศรี         
ต้องปลูกในสถานที่หรือพ้ืนที่นั้น และเม่ือน าไปปลูกยังสถานที่อ่ืนๆ คุณภาพก็อาจจะไม่ดี ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม  

/ถ้าปลูกที่... 
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ถ้าปลูกท่ีสมุทรสงคราม คุณภาพก็จะดี เมื่อน าไปปลูกสถานที่อ่ืน คุณภาพก็อาจจะไม่ดี โดยตัวสินค้า GI จะมีแหล่ง
เชื่อมโชงผลิตภัณฑ์ คุณภาพแหล่งที่ผลิต  
 -ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) GI ด้าน
ปศุสัตว์ ซึ่งเกษตรกรต้องยื่นความจ านงขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indication) GI ของผลิตภัณฑ์ สินค้าด้านปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รวบรวมเอกสาร 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินสินค้านั้นๆ จากนั้นน าเอกสารส่งให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพิจารณา โดย
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เมื่อผ่านการพิจารณาในระดับจังหวัดแล้ว จึงจะส่งเรื่องให้กับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพ่ือขอขึ้นทะเบียนต่อไป ขอสอบถามในที่ประชุม ว่าในด้านปศุสัตว์ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีผลิตภัณฑ์ 
หรือสินค้าชนิดใด ที่สามารถจะขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) GI 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม น าเสนอ
รายละเอียดขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (Geographical Indication) ผลิตภัณฑ์ หรือ
สินค้า ด้านปศุสัตว์ สอบถามในที่ประชุม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะขอได้ อย่างเกลือสมุทร หรื อการน าพืช
มาท าอาหารสัตว์ (ใบชะคราม) ว่าจะมีสารอาหารที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์มากน้อยเพียงใด  
 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี : ใบชะคราม ไม่แน่ใจว่าสามารถน ามาเป็นอาหาร
สัตว์ได้ ต้องศึกษาก่อนว่ามีองค์ประกอบสารอาหารเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์อย่างไร ซึ่งทางส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสงครามสามารถน าใบชะคราม มาตรวจได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เพ่ือจะได้ทราบ
ว่ามอีงค์ประกอบทางเคมี มีอะไรบ้าง เช่น โปรตีน ไขมัน แก๊ซ ขอแจ้งในเบื้องต้น ในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณ เป็นการเริ่มต้นที่ดี ส านักงาน     
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม เล็งเห็นว่าน่าจะน ามาใช้ประโยชน์ได้ ส่วนเกลือแม่กลอง ต้องดูว่ามีความพิเศษกว่า
เกลือที่อ่ืนตรงไหนบ้าง ขอขอบคุณอีกครั้ง   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี : ขอเสนอ สินค้าGI (Geographical Indication) จังหวัด
สมุทรสงครามมีฟาร์มผึ้ง ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ไปตรวจเยี่ยมชม คิดว่าน่าจะน ามาเป็นสินค้าGI อย่างสมุทรสงครามมี
สินค้าท่ีขึ้นชื่ออย่างลิ้นจี่ ส่วนฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงมีความเชื่อมโยงเก่ียวกับน้ าผึ้ง และน้ าผึ้งจะมีความพิเศษกว่าฟาร์มอ่ืน 
ถ้าผึ้งแบบธรรมชาติก็สามารถไปสัมผัสกับเกสรลิ้นจี่ได้โดยตรง ส่วนผึ้งที่เลี้ยงมีการควบคุมอาหาร ก็อาจจะเป็น
จุดเด่นของสินค้าได้ น าเสนอในที่ประชุม 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณ เป็นขอเสนอและแนวทางที่ดีในเรื่อง
ของผึ้ง ตอนนี้ทางกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่เก็บข้อมูล GAP ในเรื่องของผึ้งชันโรง ก็อาจจะเป็นแนวทางในเรื่องของGI ได้ 
ขอขอบคุณอีกครั้ง 
 

/นายเชิงชาญ… 
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 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : สอบถาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี สืบเนื่องจากที่ได้เข้าร่วมประชุมที่เขต 7 กับกรมปศุสัตว์ ในเรื่อง FMD สอบถามการ
รับตรวจFMD แบบแยกเชื้อ (Typing) และช่วงเวลาที่รับตรวจ  
 ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี : ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี ยังรับตรวจ FMD ในวันปกติ ส่วนกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนในวันหยุด         
ก็รับตรวจ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจ าในการรับตัวอย่าง 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : เป็นนโยบายที่ดี สอบถามการส่งตัวอย่าง กรณี
ไทปป์ิ้ง เพ่ือปศุสัตว์อ าเภอจะได้ทราบ  
 ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี : การรับตรวจตัวอย่างกรณี  
ตรวจFMD แบบแยกเชื้อ (Typing) ทางจังหวัดต้องไปส่งตรวจเอง ส่วนการตรวจ FMD ทั่วไป ทางศูนย์ฯ ยังรับ
ตรวจเหมือนเดิม 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : มีท่านใด หรือหน่วยงานต้องการเสนอขอคิดเห็น 
หรือประเด็นอย่างที่ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี เสนอในที่ประชุมเพ่ิมเติม  ขอสรุปผลคะแนนตามตัวชี้วัด DLD-C    
รอบที่ 1/2566 ได้คะแนนเต็ม 5 และคาดหวังว่าอีก 6 เดือนข้างหน้า จะได้คะแนนเต็ม 5 เหมือนเดิม 
ขอขอบคุณ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา 11.00 น.  

 

 
 
 
 



 


